

Số: 821 /PGDDT-YT

Phổ Yên, ngày 04 tháng 12 năm 2020

V/v tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS.

Thực hiện Công văn số 5210/ BGDDT- GDTC ngày 02/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trong trường học, Công văn số 4686/UBND-KGVX ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19;

Thực hiện Công văn số 2503/SGDDT-CTTT ngày 03/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới;

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, trong nước có xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau.

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy - UBND tỉnh Thái Nguyên, của ngành GDĐT và hướng dẫn của ngành Y tế, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước nguy cơ của dịch bệnh Covid-19.

2. Khẩn trương tiến hành tự rà soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng chống dịch, cài đặt và hàng ngày cập nhật khai báo tình hình trên hệ thống “An toàn COVID-19”, các nhà trường công khai kết quả đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch “An toàn COVID-19” theo chỉ đạo tại công văn của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và **báo cáo kết quả thực hiện** của đơn vị về Phòng GDĐT trước ngày 15/12/2020 (có mẫu đính kèm).

3. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, quảng trường, bến tàu, bến xe, nhà ga, trên phương tiện giao thông công cộng; nhà máy, xí nghiệp... Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên và ngành y tế. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành y tế và nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong phòng chống dịch bệnh.

4. Chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; đảm bảo cơ sở vật chất trong phòng, chống dịch; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

5. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường, báo cáo ngay với cơ quan y tế ở địa phương và thực hiện theo hướng dẫn xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, YT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Lượng
Nguyễn Thị Lượng